



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 20 มกราคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ news1005.fm เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ thaigov</p>	<p>คลินิกเฉพาะทางนอกเวลา</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ รพ.ลำปาง ว่า ขณะนี้เขตสุขภาพที่ 1 ได้แก่ รพ.ลำปาง รพ.นครพิงค์ และ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ได้เปิดบริการ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการสำหรับประชาชนที่ต้องทำงานในเวลาราชการ ไม่ต้องลาออกไปพบแพทย์ สามารถเลือกตรวจรักษากับแพทย์เฉพาะทางที่ต้องการ ตามนโยบายของ สธ. ที่ให้รพ.ที่มีศักยภาพและมีความพร้อม จัดบริการเพื่อเพิ่มทางเลือกการเข้าถึงบริการหลังเลิกงานทุกสิทธิ ลดความแออัดและระยะเวลารอคอยพบแพทย์เฉพาะ ทางในรพ.ขนาดใหญ่ โดยจ่ายเพิ่มเฉพาะส่วนต่างตามสิทธิ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วขึ้น ยังเป็นการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่รพ.มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นคงด้านการเงินการคลัง ให้กับหน่วยบริการภาครัฐได้อีกด้วย ล่าสุดเปิดบริการแล้ว 15 แห่งและใน ก.พ.เปิดเพิ่มอีก 4 แห่ง ส่วนรพ.สังกัดอื่นทยอยเปิดเพิ่ม</p>
<p>มติชน เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ประชาชาติ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>มลพิษ กทม.</p> <p>-เสนอข่าว นายสุพัฒน พันธ์วณิช นักวิชาการ ม.ธรรมศาสตร์ และอดีตรองอธิบดี คพ. ได้เสนอทางออกที่น่าสนใจว่า มาตรการระยะสั้น คือ ลดจำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษ ขยายเขตพื้นที่การจำกัดเวลารถบรรทุกเข้าในกทม. เพิ่มจาก เขตรอยต่อกับจังหวัดปริมณฑลออกไปถึงวงแหวนรอบนอก หากไม่ดีขึ้น จำกัดเวลารถบรรทุกขนาดเล็ก เข้าในกทม.ใน ชั่วโมงเร่งด่วน และหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นอีก ให้จำกัดรถส่วนบุคคลทะเบียนเลขคู่วิ่งในวันคู่ และทะเบียนเลขคี่วิ่งในวันคี่ ส่วนมาตรการระยะยาว ควรจัดการจราจรให้คล่องตัว และจัดระเบียบการจราจรและคมนาคมขนส่งให้เป็นไปตาม กฎจราจรอย่างเข้มงวด ควบคุมการก่อสร้างในกทม.</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า พ่อค้า แม่ค้าที่ขายอาหารตามแผงลอยบนบาทวิถี มีความเสี่ยงที่จะได้รับฝุ่นละอองขนาดเล็ก ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน ส่วนการจำหน่ายอาหารบนบาทวิถีบาง จุดเป็นสถานที่ที่มีควันรถ ฝุ่นละอองจากถนน การเตรียมปรุงประกอบอาหารไม่มีที่กำบังเพียงพอ อาจเสี่ยงต่อการ ปนเปื้อนฝุ่นหรือควันจากท่อไอเสียรถยนต์ได้ จึงควรล้างเนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ให้สะอาดทุกครั้ง ภาชนะอุปกรณ์ต่าง ๆ ควรล้างให้สะอาดและมีการปกปิดอย่างมิดชิด ส่วนผู้บริโภคควรเลือกซื้อจากแผงลอยที่มีการปกปิดอาหาร และควรล้างมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัสฝุ่นละออง</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>ไขมันทรานส์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า อย.ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ซึ่งกำหนดให้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน และอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือ จำหน่าย มีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 ม.ค.ที่ผ่านมา เพื่อคุ้มครองสุขภาพของคนไทย ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและ หลอดเลือด ซึ่งไขมันทรานส์ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เพิ่มไตรกลีเซอไรด์ เพิ่มระดับไขมันแอลดีแอล ลดระดับไขมันเอชดี แอล ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต จึงขอสนับสนุนให้บังคับใช้กฎหมายคุม ไขมันทรานส์</p>
<p>เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p>อย.ทบทวนยาไดโคลฟีแนคชนิดฉีด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า จากกรณีสปสช.มีหนังสือขอให้ อย.ร่วมกับราช วิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พิจารณาทบทวนข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์และภาวะไม่พึง ประสงค์ของการใช้ยาฉีดแก้ปวดไดโคลฟีแนค ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือผู้เชี่ยวชาญเพื่อศึกษาและทบทวนเรื่องความ ปลอดภัยของยา รวมทั้งจะเก็บตัวอย่างยาฉีดไดโคลฟีแนคส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพอย่างละเอียดอีกครั้ง หากทราบผล การตรวจสอบที่แน่ชัดจะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป และหากมีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบของยาจริงจะนำเข้าสู่การ พิจารณาของคณะกรรมการศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยาสำหรับมนุษย์ทันที</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p>เตือนพฤติกรรมทำลายสมอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สมองเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย เป็นศูนย์กลางควบคุมกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และสั่งการร่างกายให้ทำงานตามความคิด ดังนั้น ควรให้ความสำคัญกับพฤติกรรมที่ช่วยให้สมองทำงานได้ดี และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจทำลายสมอง</p> <p>พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า ควรใส่ใจพฤติกรรมพัฒนาสมอง 5 พฤติกรรมดี ดังนี้ 1. กินดี 2. ออกกำลังกายดี 3. นอนหลับพักผ่อนดี 4. คิดดี และ 5. สนทนาดี และควรหลีกเลี่ยง 4 พฤติกรรมร้ายทำลายสมอง ได้แก่ 1. ความเครียด 2. สิ่งแวดล้อมที่มีมลภาวะ 3. การสูบบุหรี่ และ 4. โรคประจำตัวบางชนิด เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หากพบว่าตนเองมีโรคประจำตัวควรรักษาแต่เนิ่น ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสีย</p>
ข่าวสด	<p>มาตรฐานสถานพยาบาลเอกชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่สุ่มตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชนก่อนที่จะมีคำสั่งให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ พบว่ามีกรณีการทำผิดมาตรฐานในคลินิกเสริมความงามบางแห่งที่ใช้แพทย์ผู้ให้บริการไม่ตรงกับที่แจ้งความจำนงกับกรมฯ จึงสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมให้คำแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ปฏิบัติตามจะมีคำสั่งให้พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการต่อไป</p> <p>ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า ก่อนรับบริการทางการแพทย์ทุกครั้ง ขอให้ประชาชนตรวจสอบหลักฐานของแพทย์ผู้ให้บริการจากแบบแสดงรูปถ่ายและรายละเอียดเกี่ยวกับแพทย์ (ส.พ.6) ที่ติดอยู่บริเวณหน้าห้องตรวจ หรือตรวจสอบทางเว็บไซต์สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย (www.plasticsurgery.or.th)</p>
เดลินิวส์ เว็บไซต์ mthai เว็บไซต์มติชน	<p>โรคชุกุนกุนยา</p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้ากรณีชาวบ้านจำนวน 3 หมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ป่วยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเดินทางไปตรวจพบเชื้อไวรัสชุกุนกุนยา มีผู้ป่วย 121 คน นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอศีขรภูมิ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมชาวบ้านพันชี หมู่ 5 และบ้านหนองยาว หมู่ 20 ต.จารพัต เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอและ อสม. ได้นำทรายกำจัดลูกน้ำไปโรย ขณะที่ อบต.จารพัต นำเครื่องพ่นฉีดป้องกันยุงลาย รวมทั้งช่วยกันรื้อและเผาขยะในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน</p>
ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด เว็บไซต์ mthai เว็บไซต์ ch3 เว็บไซต์ news1005.fm เว็บไซต์บ้านเมือง เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์ newstv	<p>เตรียมทีมแพทย์งานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อดูณ</p> <p>-เสนอข่าว ม.ขอนแก่น ได้กำหนดการจัดงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่หลวงพ่อดูณ เป็นกรณีพิเศษระหว่างวันที่ 21-30 ม.ค. ซึ่งคาดว่าจะมีพุทธศาสนิกชน คณะศิษยานุศิษย์ ทายาทกันมาร่วมทำดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชทานเพลิงศพอย่างต่อเนื่อง</p> <p>นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ได้ระดมทีมแพทย์และพยาบาล จิตอาสาในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง มาให้บริการด้านสาธารณสุขแก่พุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางมาร่วมงานตลอดระยะเวลาดังกล่าว โดยได้ตั้งศูนย์บริหารเหตุการณ์บริเวณภายในพุทธมณฑลอีสาน ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. และขอความร่วมมือประชาชนที่จะมาร่วมงาน หากมาเป็นหมู่คณะและมีผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการขอรับบริการทางการแพทย์เดินทางมาด้วย ให้แจ้งรพ.หรือสถานีอนามัยใกล้บ้านเพื่อที่จะส่งต่อการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ที่สำคัญที่สุด คือ การเตรียมร่างกายให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ เตรียมร่มกันแดด น้ำดื่ม ยาประจำตัว และพกบัตรประจำตัวหรือเอกสารในการเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ติดตัวมาด้วย</p>
ไทยรัฐ	<p>มอบยาเวชภัณฑ์ผู้ประสบภัยปาบึก</p> <p>-เสนอข่าว ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผช.ผอ.องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ สสจ.นครศรีธรรมราช นำยาเวชภัณฑ์ ยาตำราหลวง จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยพายุปาบึก 12 แห่งใน อ.ปากพนัง และแจกจ่ายให้ครอบครัวทุกพื้นที่ที่ประสบภัย ที่ผ่านมาจัดส่งยาแก่ปวดลดไข้ ยาแก้แพ้ ยารักษาน้ำกัดเท้า ฯลฯ ไปแล้วกว่า 40,000 ชุด และพร้อมที่จะผลิตยาอย่างต่อเนื่องตามที่สธ.สั่งการ เพื่อส่งมอบให้ประชาชนได้รับยาอย่างทั่วถึง</p>
ไทยรัฐ	<p>โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ</p> <p>-เสนอข่าว นายเสน่ห์ ไชยมงคล ปลัดอำเภอพรานกระต่าย เปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 โดยมี พญ.พจน์ย์ วัชรกานนท์ ผอ.รพ.พรานกระต่าย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	พ.ต.อ.เอนก จันทร์ศร ผกก.สภ.พรานกระต่าย นางณัฏยา หนู้ลาภ สาธารณสุข อ.พรานกระต่าย นายจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายก อบต.ห้วยยั้ง ร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคที่สำนักสงฆ์บ้านลานไผ่ หมู่ 9 ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร.



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch